

Số: **199**/BC-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 10/HĐND-VP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 903/UBND-TD ngày 26 tháng 02 năm 2021 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri, tiến hành xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chi tiết theo Phụ lục đính kèm./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng;
- Công Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TCD, KTTH (Hg).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trọng Yên**



(Kèm theo Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Nội dung kiến nghị, phản ánh
I.	<b>Lĩnh vực đất đai, bồi thường giải tỏa</b>
1	<p>Các cử tri: Nguyễn Huy Cường, thôn 7, xã Thuận Hà; Ngô Văn Ân, thôn 8, xã Thuận Hà và Trần Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà, huyện Đắk Song: Đất tại thôn 7, thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song hiện nay người dân đang canh tác và sản xuất ổn định, nguồn gốc đất do Công ty Lâm nghiệp Thuận Tân giải thể chuyển giao về địa phương quản lý. Để tạo điều kiện cho địa phương quản lý tốt đất đai, dân cư, phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo tình hình an ninh biên giới. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép địa phương làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong thời gian tới.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Sau khi giải thể Công ty TNHH MTV Thuận Tân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định hồi đất của Công ty TNHH MTV Thuận Tân giao UBND huyện Đắk Mil, UBND huyện Đắk Song quản lý tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017; Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017.</p> <p>Tổng diện tích thu hồi là: 4.581,90 ha, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Diện tích giao UBND huyện Đắk Mil quản lý là 113,67ha;</li><li>+ Diện tích giao UBND huyện Đắk Song quản lý là 4.468,23ha.</li></ul> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất tổng thể do các Công ty Nông, Lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Trong đó, có phương án cụ thể về mục đích sử dụng đất, các đối tượng được giao đất, cho thuê đất.</p> <p>Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để rà soát, đo đạc thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau khi được đo đạc, Sở Tài nguyên</p>

	<p>và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện Đắk Song và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý diện tích đất thu hồi nêu trên theo đúng quy định.</p>
2	<p><i>Cử tri Trần Thị Duyên, thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Từ khi thực hiện dự án Nhà máy điện phân Nhôm, vào mùa mưa nước từ mặt bằng nhà máy thường xuyên đổ vào rẫy của nhân dân, làm thiệt hại lớn về cây trồng, đất, đá, bùn đỏ tràn lấp ao hồ nuôi cá và ảnh hưởng đến nguồn nước tưới của các hộ gia đình tại thôn 9, xã Nhân Cơ. Nhân dân đã kiến nghị với Nhà máy điện phân Nhôm thì có một số hộ được bồi thường, còn một số hộ không được bồi thường và Nhà máy điện phân Nhôm cũng có hứa khắc phục hậu quả việc lấp ao, hồ trong năm 2017 bằng việc múc hồ và khơi thông dòng chảy giúp người dân đảm bảo nước phục vụ tưới tiêu cho cây trồng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành làm việc với Nhà máy điện phân Nhôm khắc phục kịp thời ao hồ đã bị lấp, tạo nguồn nước đảm bảo tưới tiêu cho vụ mùa, bồi thường thiệt hại cho các gia đình bị ảnh hưởng từ Nhà máy (thiệt hại về thủy sản năm 2017).</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân về các nội dung kiến nghị như bị nước, đất tràn vào ao, hồ, ảnh hưởng bụi làm giảm năng suất cây trồng, thiếu nguồn nước tưới...</p> <p>Giải quyết ảnh hưởng về nước, đất tràn vào ao hồ, cây trồng: Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; theo đó, đã chi trả cho 60 hộ dân với số tiền 2,227 tỷ đồng. Năm 2018, chi trả cho 70 hộ dân bị ảnh hưởng cây trồng và các hộ tự khắc phục ao hồ với số tiền 2,432 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị liên quan đào 3.100m kênh mương khơi thông dòng chảy và nạo vét lại ao hồ cho 17 hộ dân; lập và chi trả tiền hỗ trợ cho 15 hộ dân có cây trồng bị ảnh hưởng.</p> <p>Giải quyết kiến nghị của các hộ dân thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, từ năm 2018 đến nay, Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đắk R'Lấp nhiều lần kiểm tra thực địa, đồng thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình ảnh hưởng. Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2664/UBND-KTN, trong đó đối với việc xử lý nước thoát từ Khu Công nghiệp Nhân Cơ ra suối Đắk R'Tih. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục thủy lợi</p>

tập trung khảo sát, rà soát quy hoạch Khu Công nghiệp Nhân Cơ và lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan đối với phương án đề xuất, để đảm bảo tính hiệu quả, bền vững phục vụ thoát nước đảm bảo, không ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi của người dân. Ngày 22/01/2021, UBND huyện Đăk R'Lấp tổ chức họp thống nhất giải quyết các nội dung kiến nghị của nhân dân tại dự án Khu Công nghiệp Nhân Cơ, về mặt lâu dài tránh ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản của người dân, giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở Báo cáo số 443/BC-SNNPTNT ngày 06/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, tham mưu UBND huyện Đăk R'Lấp đề xuất giải pháp, đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, thực hiện dự án nạo vét, mở rộng dòng chảy để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa tránh gây ngập úng vùng lập cây trồng, ao hồ của người dân.

Như vậy, Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương xử lý, giải quyết hỗ trợ kinh phí cho người dân, đồng thời đã khơi thông dòng chảy được 3.100m suối, nạo vét lại ao hồ của 17 hộ, có trường hợp các hộ dân tự khắc phục Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Đối với hộ gia đình ông Nguyễn Tài Anh, bà Trần Thị Duyên đã được hỗ trợ 02 lần với tổng số tiền là 164.455.020 đồng tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 và Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện Đăk R'Lấp.

3

*Cử tri Nguyễn Tiến Dũng, thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R'Lấp kiến nghị:* Việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một số còn bất cập như: sang tên đổi chủ phải xác nhận từ đời ông cố, ông nội (đã chết). Ngoài ra, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính kéo dài. Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh rút ngắn về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp quyền sử dụng đất và hạn chế các thủ tục không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

**Trả lời:**

1. Việc thực hiện thủ tục cấp GCN QSD đất có một số còn bất cập như: sang tên đổi chủ phải xác nhận từ đời ông cố, ông nội (đã chết).

Việc thực hiện thủ tục cấp GCN QSD đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, trong đó có thủ tục chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày

	<p>28/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố. Trong đó, thành phần hồ sơ, giấy tờ liên quan được quy định cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời bảo đảm theo đúng quy định của Luật Đất đai, Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.</p> <p>2. Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh rút ngắn về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp quyền sử dụng đất và hạn chế các thủ tục không cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính cấp GCN QSD đất, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết. Đến nay, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai đã cắt giảm thời gian giải quyết được 20% so với quy định của Trung ương. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.</p>
4	<p><i>Cử tri Phan Hân, thôn Quảng Thọ, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm mức lệ phí trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, vì mức lệ phí hiện nay quá cao, cụ thể: về lệ phí cấp bìa đỏ là 600.000 đồng, lệ phí đo đạc 4.000.000 đồng/ha khi người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>1. Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p>Về phí và lệ phí cấp GCN QSD đất trên địa bàn tỉnh đang áp dụng tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân. Mức phí và lệ phí được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p> <p>Việc cử tri đề nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm mức phí và lệ phí trong việc cấp GCN QSD đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính hiện đang áp dụng tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính, có tọa độ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, mức giá được</p>

	<p>xây dựng trên cơ sở định mức do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.</p> <p>Theo quy định, khi có biến động các yếu tố hình thành về giá trên thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.</p> <p>Hiện tại, các yếu tố hình thành về giá, như mức lương cơ sở, đơn giá vật tư, vật liệu có biến động tăng khoảng 7% so với thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 nêu trên. Việc cử tri kiến nghị điều chỉnh giảm mức giá đo đạc là không có cơ sở thực hiện.</p>
5	<p><i>Các cử tri Phạm Ngọc Thạch, H'Zon, Y Lanh và K'Bang, trú tại thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Các hộ dân ở bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp sinh sống và gắn bó với bon khá lâu, đến nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ vẫn chưa được cấp; người dân đã kiến nghị nhiều lần ở nhiều lần tiếp xúc cử tri, UBND huyện Đắk R'Lấp hứa sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con trước ngày 31/12/2019, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Đắk R'Lấp sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con để an tâm sinh sống, có điều kiện giao dịch với Ngân hàng trong việc vay vốn để phát triển sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Diện tích đất người dân tại bon Pi Nao đã canh tác, sản xuất nông nghiệp ổn định lâu năm tại bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp trước đây nằm trong ranh giới quản lý, sử dụng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.</p> <p>Ngày 22/10/2018, trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân tại bon Pi Nao và kết quả kiểm tra, xác định nguồn gốc sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 268/TTr-STNMT đề nghị UBND tỉnh thu hồi 1.605.481,5m<sup>2</sup> đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên giao về cho UBND huyện Đắk R'Lấp quản lý, bố trí sử dụng để cấp GCN QSD đất cho các hộ dân tại bon Pi Nao theo đúng quy định.</p> <p>UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc thu hồi 1.605.481,5m<sup>2</sup> đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp quản lý, bố trí sử dụng.</p> <p>Như vậy, việc cấp GCN QSD đất cho người dân tại bon Pi Nao, xã Nhân Đạo tại vị trí khu đất nêu trên thuộc thẩm quyền xử lý của UBND huyện Đắk R'Lấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp sớm giải</p>

	<p>quyết nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại bon Pi Nao, xã Nhận Đạo, huyện Đắk R'Lấp theo đúng quy định.</p>
6	<p><i>Các cử tri H'Zông, H'Zon, Y Lanh và K'Bang, thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Công ty Thiên Nhân trước đây đã được UBND tỉnh cấp đất, trong thời gian dài Công ty này hoạt động sản xuất, kinh doanh thua lỗ, việc sử dụng đất không hiệu quả. Sau đó số diện tích đất này được UBND tỉnh giao cho Công ty Sài Gòn - Đắk Nông, Công ty Sài Gòn - Đắk Nông đã thuê một số hộ dân trồng các loại cây: Chuối, cà phê, tiêu. Ngoài diện tích mà Công ty Sài Gòn - Đắk Nông được UBND tỉnh giao, Công ty còn san lấp khu vực đầu nguồn, nhân dân xin tiếp tục khai hoang để mở rộng diện tích lúa nước, khu vực Bàu Cỏ để bà con chăn nuôi và nhiều tuyến đường bị Công ty rào chắn không cho người, phương tiện và gia súc đi lại, đã gây bức xúc cho bà con nhân dân trong bon. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có biện pháp giải quyết đối với diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty Sài Gòn - Đắk Nông quản lý và diện tích Công ty Sài Gòn - Đắk Nông lấn chiếm; đồng thời có biện pháp thu hồi diện tích trên để giao cho bà con nhân dân sử dụng và canh tác, vì hiện nay bà con nhân dân đang thiếu đất sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đối với diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty Sài Gòn - Đắk Nông quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 442/KL-SNN ngày 21/3/2017. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1952/UBND-NN ngày 18/4/2017, trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra.</p> <p>Đối với diện tích đất mà Công ty Sài Gòn - Đắk Nông đang lấn chiếm theo kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.</p> <p>Đối với nội dung hiện nay người dân tại địa phương đang thiếu đất sản xuất, đề nghị cử tri liên hệ với UBND huyện Đắk R'Lấp để được xem xét, giải quyết.</p>
7	<p><i>Cử tri Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút:</i> Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm quy hoạch mở khai thác đất để tạo điều kiện nguồn đất san lấp mặt bằng các công trình nhà nước cũng như nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Jút nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung.</p>

	<p><b>Trả lời:</b></p> <p>Theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 thì cấp tỉnh chỉ có một quy hoạch duy nhất, trừ một số trường hợp chuyên ngành kỹ thuật, còn hầu hết các quy hoạch quy hoạch đã được phê duyệt trong thời kỳ trước sẽ hết hiệu lực và được tích hợp vào quy hoạch duy nhất là Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2045, trong đó có quy hoạch khai thác khoáng sản.</p> <p>Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp các quy hoạch ngành vào quy hoạch chung của tỉnh theo quy định.</p>
8	<p><i>Cử tri Tạ Thị Gái, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Vụ việc tranh chấp đất giữa bà và gia đình bà Nguyễn Thị Phới trú tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, đến nay đã kéo dài 12 năm và có rất nhiều các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết cho gia đình bà một số vấn đề sau:</p> <p><i>Thứ nhất: Việc xây dựng trái phép của các ông (bà): Nguyễn Thị Phới, Phạm Thị Liên, Đặng Thị Miến, Hoàng Văn Thống, Nguyễn Ngọc Hiệu, Lê Quang Hòa đã có Kết luận số 124/KL-UBND ngày 09/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kết luận số 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 của Thanh tra tỉnh nhưng chưa thực hiện.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>UBND thành phố Gia Nghĩa đã có Báo cáo số 466/BC-UBND ngày 15/11/2017 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 của Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:</p> <p>- Việc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nhà trái phép của 06 hộ dân tại khu vực tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa tại Kết luận thanh tra. Ngày 16/8/2018, UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là UBND thành phố Gia Nghĩa Gia Nghĩa) đã kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân: Ông Nguyễn Xuân Trại, nguyên Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân; ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên cán bộ công chức Địa chính - xây dựng phường Nghĩa Tân và ông Bùi Trọng Hiếu, nhân viên Đội Quản lý Trật tự cảnh quan đô thị thị xã Gia Nghĩa để các hộ dân xây dựng nhà trái phép trên phần đất đã thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hai đoạn Quốc lộ 14, đoạn nối Quốc lộ 28 với Quốc lộ 14.</p> <p><i>Thứ hai: Thu hồi tiền thu hồi không, cấp đất tái định cư không đúng</i></p>



*quy định của pháp luật, thu hồi diện tích dôi dư của 12 hộ tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh.*

**Trả lời:**

Tại Mục IV, Kết luận số 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 của Thanh tra tỉnh có nêu: *Đối với số tiền 63.840.024 đồng bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tăng so với quy định như kết quả thanh tra, là do lỗi chủ quan của Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường tỉnh trong việc tính toán không phải là hành vi cố ý làm trái, dẫn đến chi trả thừa cho 03 hộ gia đình. Tuy nhiên, thực tế số tiền trên đã được các hộ gia đình ký nhận đầy đủ, trong đó có người đã chết (bà Phạm Thị Liên), xét thấy việc thu hồi là không khả thi, do đó, Chánh Thanh tra tỉnh không đặt vấn đề thu hồi số tiền nói trên nộp vào Ngân sách Nhà nước.* Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Giám đốc Trung tâm Đo đạc và Tư vấn Tài nguyên - Môi trường tỉnh về việc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với cán bộ trực tiếp kiểm kê cây trồng, tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi; cán bộ trực tiếp thực hiện việc tham mưu lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xảy ra sai sót như phần Kết luận đã nêu. Do đó, nội dung kiến nghị của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết và thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa.

*Đối với kiến nghị về việc thu hồi diện tích dôi dư của 12 hộ tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh.*

Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã có Công văn số 2515/UBND-TTr ngày 24/11/2020 về việc trả lời nội dung đề nghị của bà Tạ Thị Gái: Sau khi nhận được Thông báo số 10022-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về hướng giải quyết vụ việc liên quan đến bà Tạ Thị Gái và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3828/UBND-NCKSTT ngày 30/7/2020. UBND thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa việc sử dụng đất của các hộ dân thuộc Gói thầu số 4, dự án đầu tư xây dựng hai đoạn tuyến Quốc lộ 14 và đoạn nối Quốc lộ 28 với Quốc lộ 14 tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân. UBND thành phố Gia Nghĩa ban hành Công văn số 1999/UBND-TNMT ngày 16/9/2020 về việc kiểm tra xử lý các hộ lấn chiếm đất. Công văn số 2343/UBND-TTr ngày 02/11/2020 của UBND thành phố Gia Nghĩa về giải quyết đơn của bà Tạ Thị Gái. Hiện nay, UBND thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành

phố Gia Nghĩa hướng xử lý đối với phần diện tích các thửa đã thu hồi, nhưng bị người dân lấn chiếm (nếu có), phần diện tích còn lại của các hộ dân mà hiện nay các hộ dân đang sử dụng để xử lý đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Sau khi có kết quả xử lý, UBND thành phố Gia Nghĩa sẽ có văn bản thông báo cho bà được biết.

*Thứ ba: Ngày 02/5/2020 phát hiện bà Nguyễn Thị Phới tập kết vật liệu để sửa chữa, coi nói nhà ở trên diện tích đất đang tranh chấp, ngày 03/5/2020 bà đã có làm đơn tố cáo gửi đến 10 cá nhân, tổ chức liên quan nhưng đến nay chưa giải quyết.*

Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã có Công văn số 1577/UBND-QLĐT&TNMT ngày 10/8/2020, cụ thể: UBND thành phố Gia Nghĩa nhận đơn xin sửa chữa nhà ở của bà Nguyễn Thị Phới (chồng ông Phạm Văn Thắng) thường trú tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; theo nội dung đơn của hộ bà Nguyễn Thị Phới và thực tế kiểm tra, gia đình bà Nguyễn Thị Phới có căn nhà cấp IV (tường xây lũng kết hợp tôn và ván gỗ, mái lợp tôn) trên thửa đất số 128, tờ bản đồ số 08, tại tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Tại thời điểm kiểm tra, căn nhà nêu trên đã xuống cấp (*tường nhà bị thấm, mái, trần nhà bị thấm dột*), nguyện vọng của hộ bà Nguyễn Thị Phới xin được sửa chữa lại căn nhà trên (*bao gồm: lợp lại mái tôn, thay lại cửa, gia cố tường bị nứt*).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50 ngày 18/6/2014, quy định: “*Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến môi trường an toàn công trình thì được miễn giấy phép xây dựng*”. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hộ bà Nguyễn Thị Phới và tuân thủ quy định của Luật Xây dựng, UBND thành phố Gia Nghĩa giao phòng Quản lý đô thị thành phố trả lời đơn đề nghị cho hộ bà Nguyễn Thị Phới theo quy định. Tại Công văn số 86/CV-QLĐT ngày 16/3/2020 của phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa về trả lời đơn xin sửa chữa nhà ở của bà Nguyễn Thị Phới, theo đó đồng ý bà Nguyễn Thị Phới được phép sửa chữa những vị trí hư hỏng, xuống cấp, nhưng không thay đổi kết cấu, diện tích và công năng sử dụng của căn nhà; đồng thời giao UBND phường Nghĩa Tân phối hợp với Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố theo dõi, giám sát và hướng dẫn việc sửa chữa nhà của bà Nguyễn Thị Phới đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Qua kiểm tra việc sửa chữa nhà của bà Nguyễn Thị Phới, UBND

	<p>thành phố Gia Nghĩa nhận thấy việc sửa chữa nhà của bà Nguyễn Thị Phới là đúng với nội dung xin phép sửa chữa nhà và tuân thủ đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014. Việc bà Tạ Thị Gái đề nghị chính quyền buộc bà Nguyễn Thị Phới dừng việc sửa chữa nhà, khôi phục lại hiện trạng ban đầu là không đúng với quy định tại điểm g, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.</p> <p>Cử tri Tạ Thị Gái cho rằng hộ bà Nguyễn Thị Phới sửa chữa nhà trên đất đang tranh chấp, UBND thành phố Gia Nghĩa nhận thấy kiến nghị này không đúng, vì: Tại Mục 1, Thông báo số 09/TB-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc chấm dứt xem xét giải quyết kiến nghị có kết luận “<i>Vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Tạ Thị Gái với bà Nguyễn Thị Phới đã được Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm, cả hai cấp Tòa án đều không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Tạ Thị Gái đối với ông Phạm Văn Thắng, bà Nguyễn Thị Phới về việc lấn đất của bà Gái. Như vậy, vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Tạ Thị Gái và bà Nguyễn Thị Phới đã được Tòa án giải quyết theo thẩm quyền, Tòa án không công nhận nội dung bà Tạ Thị Gái khởi kiện bà Nguyễn Thị Phới lấn đất của bà Tạ Thị Gái</i>”. Nội dung kiến nghị của bà Tạ Thị Gái không đúng với kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.</p>
9	<p><i>Cử tri Mai Văn Nguyên, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Khu tái định cư 131,5ha do Trung tâm tư vấn Tài nguyên môi trường làm chủ đầu tư, trong đó có 29 hộ đã nhận tiền hỗ trợ đất ở liền kề trong đô thị, còn 37 hộ chưa được nhận tiền hỗ trợ. Nhưng sau này việc hỗ trợ đó là sai quy định nên thu hồi số tiền 29 hộ đã được nhận tiền, nếu không thu hồi được thì cá nhân, tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm? (cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa được trả lời cụ thể). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn trả lời bằng văn bản cho 37 hộ dân ở khu vực trên chưa nhận được tiền hỗ trợ đền bù theo quy định.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Một số hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư Sùng Đức (131,5ha) được hỗ trợ bằng 40% giá đất ở liền kề đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở được thực hiện tại Thông báo số 47/TB-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 07/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện và hủy bỏ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh</p>

	<p>thì các hộ có đất thu hồi tại dự án nêu trên chỉ được hỗ trợ đất ở liền kề với diện tích tối đa không quá 1.500m<sup>2</sup>.</p> <p>Đến nay, việc xử lý đối với các hộ được hỗ trợ đất nông nghiệp phần diện tích vượt quá 1.500m<sup>2</sup> đang được các đơn vị có liên quan nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.</p>
10	<p><i>Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa phản ánh:</i> Khi thực hiện dự án 131,5ha, gia đình ông bị thu hồi 1.734m<sup>2</sup> đất nông nghiệp, gia đình ông sinh sống trên khu đất bị thu hồi từ năm 1996, đóng thuế nhà, đất đầy đủ, nhưng không được bố trí đất tái định cư. Trong khi các hộ dân ở cùng khu vực bị giải tỏa đều được bố trí đất tái định cư. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND thành phố Gia Nghĩa xem xét bố trí đất tái định cư (nếu đủ cơ sở) cho gia đình ông theo quy định.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Hiện nay, UBND thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố trên cơ sở hồ sơ có liên quan và kết quả thẩm tra, xác minh của Thanh tra thành phố, tham mưu UBND thành phố Gia Nghĩa báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa để xem xét, giải quyết việc bố trí đất tái định cư cho ông Nguyễn Thanh Sơn theo trường hợp đặc biệt.</p>
11	<p><i>Cử tri Đỗ Huy Ngành, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa phản ánh:</i> Năm 2007 gia đình ông bị giải tỏa 1,4ha đất để làm thủy điện Đăk R’Tih. Năm 2012 các hộ gia đình trong dự án bị mất đất đã có quyết định được nhận 2 lô tái định cư thường, nhưng gia đình ông không được nhận và được Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih trả lời là do Thanh tra làm sót. Sau nhiều lần kiến nghị Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih trả lời bằng Văn bản số 46/CV-DaHC ngày 12/3/2020 là gia đình ông đủ điều kiện để được hưởng tái định cư diện lô thường và đã gửi về UBND thành phố Gia Nghĩa giải quyết. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông đã nhiều lần liên hệ với Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih để có quyết định hỗ trợ cho gia đình, nhưng Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih trả lời đang chờ văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Gia Nghĩa và sau khi có văn bản sẽ ra quyết định hỗ trợ tái định cư cho gia đình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND thành phố Gia Nghĩa kịp thời giải quyết, bố trí đất tái định cư cho gia đình ông theo quy định.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Kiến nghị của cử tri Đỗ Huy Ngành, UBND thành phố Gia Nghĩa đã</p>

	ban hành Công văn số 301/UBND-TTr ngày 05/02/2021 đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R’Tih phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai lập phương án bổ sung cho hộ ông Đỗ Huy Ngành 02 lô đất tái định cư theo diện thường, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
<b>II.</b>	<b>Lĩnh vực giao thông</b>
12	<p><i>Cử tri Nguyễn Hữu Lợi, thôn Quảng Thành, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’Lấp:</i> Đề nghị Sở Giao thông vận tải đánh giá lại chất lượng đường giao thông tỉnh lộ 5, hiện nay đường xuống cấp trầm trọng và trả lời cho cử tri được biết tuyến đường trên đã hết thời gian bảo hành chưa? cơ quan nào chịu trách nhiệm về quản lý công trình? đường hư hỏng trách nhiệm thuộc về ai?</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tuyến Tỉnh lộ 5, đoạn qua xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’Lấp do Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 - VINACOMIN, UBND huyện Đăk R’Lấp đầu tư xây dựng, nâng cấp và bàn giao lại cho Sở Giao thông vận tải quản lý, đến nay đã hết thời gian bảo hành theo quy định; một số đoạn tuyến đã hết thời hạn sử dụng, cần đầu tư cải tạo, nâng cấp. Hàng năm, Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa hư hỏng các tuyến tỉnh lộ; tuy nhiên, do nguồn vốn còn lại hạn chế, nên chủ yếu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa những hư hỏng cục bộ nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến. Sở Giao thông vận tải rất mong cử tri Nguyễn Hữu Lợi chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ và những khó khăn chung trên địa bàn tỉnh;</p> <p>Sở Giao thông vận tải đã lập Báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 5 trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021÷2025, sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.</p>
13	<p><i>Cử tri Phan Hân, thôn Quảng Thọ, xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R’Lấp kiến nghị:</i> Đoạn đường tỉnh lộ 5 trước UBND xã Đạo Nghĩa có ngã 3 cắt ngang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng không được đặt biển báo cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhận biết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm khắc phục, kịp thời lắp đặt hệ thống đèn báo hiệu để giảm nguy hiểm cho người tham gia giao thông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p>

	<p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sớm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, căn cứ hồ sơ các vụ tai nạn xảy ra tại đoạn tuyến nêu trên, trên cơ sở đó sẽ đưa ra giải pháp khắc phục theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.</p>
14	<p><i>Cử tri Trần Văn Dũng, buôn Krué, xã Đắc Nang, huyện Krông Nô kiến nghị:</i> (1) Việc xây dựng tuyến đường tránh tại khu vực thao trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại địa bàn xã Buôn Choah, xã Đức Xuyên, đây là tuyến đường quan trọng có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân có đất canh tác trong khu vực nhưng không lấy ý kiến góp ý của người dân trong việc phóng tuyến, xây dựng tuyến đường trên; việc phóng tuyến đường tránh trên đi qua nhiều các lưng đồi dốc cao của khu rừng trồng keo, thuộc Công ty Bảo Lâm quản lý. Việc phóng tuyến như thế khi thi công sẽ rất khó khăn và tốn kém, hơn nữa khi vào mùa mưa rất dễ bị sạt lở đất và sói mòn làm hư hỏng đường, khi đó sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản của người dân. Để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả sử dụng lâu dài, đảm bảo quyền lợi cho người dân, đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, chỉ đạo đơn vị đầu tư, chủ đầu tư công trình có hướng điều chỉnh tuyến đường này cho phù hợp.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô làm chủ đầu tư, đã được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại các Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 5/5/2020. Sở Giao thông vận tải thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công trên cơ sở hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan. Trong đó, hướng tuyến đã được thỏa thuận với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã xem xét các điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và nghiên cứu hướng tuyến tổng thể trên toàn tuyến để lập hồ sơ thiết kế; một số đoạn tuyến phải đi qua khu vực có địa hình khó khăn, độ dốc sườn lớn thì đã có giải pháp thiết kế đảm bảo ổn định mái dốc.</p> <p>Ghi nhận ý kiến của cử tri Trần Văn Dũng, Sở Giao thông vận tải sẽ đề nghị UBND huyện Krông Nô chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng theo dõi, kiểm tra, đồng thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với các vấn đề phát sinh có liên quan đến chất lượng xây dựng công trình và</p>

	đảm bảo ổn định công trình trong thời gian khai thác, sử dụng.
<b>III.</b>	<b>Lĩnh vực điện – Nước</b>
15	<p><i>Các cử tri: Nguyễn Huy Cường, thôn 7, xã Thuận Hà; Nguyễn Xuân Phi, Hội Người cao tuổi xã Thuận Hà và Trần Văn Được, Chủ tịch UBND xã Thuận Hà, huyện Đắc Song: Đề nghị đơn vị thi công đường điện tại xã Thuận Hà sớm bàn giao cho Điện lực để đóng điện cho bà con nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và tiếp tục khảo sát bổ sung các tuyến chưa được thi công.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Công trình các cử tri xã Thuận Hà kiến nghị là Công trình cấp điện thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắc Nông giai đoạn 2014-2020 (DA 2081) do Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp Đắc Nông làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai thi công từ đầu năm 2020, Công ty Điện lực đã nghiệm thu kỹ thuật cuối tháng 12 năm 2020, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, chưa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để đóng điện vận hành công trình. Hiện nay, nhà thầu thi công tiếp tục xử lý các tồn tại để đưa công trình vào vận hành cấp điện cho nhân dân trong khu vực trong thời gian sớm nhất.</p> <p>Việc khảo sát bổ sung các tuyến chưa được thi công, Công ty Điện lực sẽ phối hợp với địa phương rà soát các khu vực chưa có điện để đề xuất bổ sung vào các chương trình cấp điện nông thôn của Tỉnh.</p>
16	<p><i>Cử tri Võ Thị Huệ, thôn 17; Đặng Tấn Huỳnh, thôn 6, xã Nhân Cơ, huyện Đắc R'Lấp kiến nghị: Hiện tại địa bàn xã có 02 thôn thuộc vùng xa trung tâm (thôn 6, thôn 17), rất nhiều hộ dân đang sử dụng điện tạm bợ, phải kéo điện từ các thôn khác, đường điện mất an toàn, giá điện các hộ dân phải trả quá cao 3.000đ/kw. Đề nghị Sở Công thương quan tâm xây dựng phương án hỗ trợ đường điện dân sinh cho nhân dân thôn 6, thôn 17 được sử dụng điện an toàn.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Khu vực thôn 6, thôn 17, xã Nhân Cơ được cấp điện qua T581 (ĐD473ĐRL2). Các cử tri Võ Thị Huệ, Đặng Tấn Huỳnh kiến nghị, các hộ dân mua điện qua công tơ cụm kéo từ cột A-27 cuối hạ áp thuộc T581 (ĐD473ĐRL2), giá bán điện theo đúng quy định của nhà nước, do đường dây sau công tơ (là tài sản khách hàng) với chiều dài khoảng 1,6 km, có tiết diện nhỏ, đường dây này sử dụng lâu ngày không được bảo dưỡng sửa chữa đã xuống cấp nên chất lượng điện chưa đảm bảo, tổn thất điện trên đường dây sau công tơ lớn làm tăng chi phí mua điện của các hộ.</p> <p>Khu vực này có khoảng 82 hộ dân sống rải rác, làm nương rẫy trên</p>

	<p>diện tích rộng. Để cấp điện cho các hộ này cần đầu tư thêm đường dây trung thế, Trạm biến áp và đường dây hạ thế 2 xuất tuyến với chi phí lớn, nên việc đầu tư cấp điện rất khó khăn.</p> <p>Theo dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 30/10/2014: thôn 6, thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp đã được đầu tư 4km đường dây trung áp; 4,7km đường dây hạ áp; 02 trạm biến áp với dung lượng 100kVA với tổng mức đầu tư khoảng 7.2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn vốn nên chưa thực hiện việc đầu tư. Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm phân bổ vốn để triển khai thực hiện dự án điện nông thôn; đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư, phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn xã Nhân Cơ.</p> <p>Trong khi chờ triển khai đầu tư xây dựng công trình, nhằm đảm bảo an toàn lưới điện từ sau công tơ tổng vào nhà, đề nghị người dân chủ động sửa chữa, cải tạo đường dây từ sau công tơ vào nhà để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Trường hợp có khó khăn về kỹ thuật, đề nghị người dân liên hệ với Điện lực Đắk R'Lấp hoặc qua số Tổng đài 19001909 để hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa lưới điện.</p>
17	<p><i>Cử tri Hồ Thanh Nam, thôn 7, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Hiện nay hệ thống điện tại thôn 7 có hơn 120 hộ sử dụng đường điện không an toàn do trước đây người dân tự kéo, xa Trạm biến áp, hao tải điện năng lớn. Đề nghị Sở Công thương quan tâm xây dựng phương án hỗ trợ đường điện dân sinh cho nhân dân tại thôn.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Khu vực thôn 7, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp được cấp điện qua T920 (ĐD473ĐRL2) (trạm biến áp này đưa vào vận hành từ năm 2018 để san tải cho T524 (ĐD473ĐRL2)</p> <p>Khu vực cử tri Hồ Thanh Nam kiến nghị, các hộ dân mua điện qua công tơ cụm kéo từ cột A-20 cuối hạ áp thuộc T920 (ĐD473ĐRL2) đường dây sau công tơ (là tài sản khách hàng) gồm 2 tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tuyến 1: Với chiều dài khoảng 1,6km, khu vực này có khoảng 80 hộ dân ở rải rác trên hai quả đồi;</li> <li>+ Tuyến 2: Sử dụng điện kéo từ cột A-20 cuối hạ áp thuộc T920 (ĐD473ĐRL2) với chiều dài khoảng 1,0km;</li> </ul>



	<p>Khu vực này dân cư phân bố thưa thớt, xa lưới điện hiện có, các hộ dân kéo chung đường dây sau công tơ (tài sản khách hàng), đường dây sau công tơ dài, tiết diện nhỏ nên tổn hao điện năng lớn, chất lượng điện năng chưa đảm bảo.</p> <p>Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020 (DA 2081, giai đoạn 2), đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 30/10/2014: thôn 7, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp do Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, đầu tư xây dựng mới được đầu tư 3,6km đường dây trung áp; 4,3km đường dây hạ áp; 01 trạm biến áp với dung lượng 50kVA với tổng mức đầu tư khoảng 6,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn vốn nên chưa thực hiện việc đầu tư. Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh, đề nghị Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm phân bổ vốn để triển khai thực hiện dự án điện nông thôn; đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư, phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn xã Nhân Đạo.</p> <p>Trong khi chờ triển khai đầu tư xây dựng công trình, nhằm đảm bảo an toàn lưới điện từ sau công tơ tổng vào nhà, Sở Công thương đề nghị người dân chủ động sửa chữa, cải tạo đường dây từ sau công tơ vào nhà để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Trường hợp có khó khăn về kỹ thuật, đề nghị người dân liên hệ với Điện lực Đắk R'Lấp hoặc qua số Tổng đài 19001909 để được hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa lưới điện.</p>
IV.	<b>Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, Thủy lợi</b>
18	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Hòa, thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong; cử tri Phạm Thị Lượm, thôn Đắk K'Rung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức kiến nghị:</i> Thời gian vừa qua phần lớn các tỉnh trên địa bàn cả nước thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh. Các tỉnh có thiệt hại được Nhà nước thống kê hỗ trợ về kinh phí. Tuy nhiên, tại tỉnh Đắk Nông nhiều hộ gia đình đầu tư trồng tiêu với số tiền lớn, đa số vay ngân hàng, do hạn hán, dịch bệnh nên tiêu chết hàng loạt, giá cả xuống thấp làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng trở lên, khiến cho người dân gặp không ít khó khăn, nhưng Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ cho người dân. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân bị thiệt hại do tiêu chết hàng loạt trong những năm qua.</p> <p><b>Trả lời:</b></p>

- Hiện nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, sản xuất hồ tiêu nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán thiếu nước, mưa lớn tập trung gây ngập úng, nhiều đối tượng dịch hại trên cây trồng phát sinh, gây hại ảnh hưởng đến năng suất. Ngoài ra, giá vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, tăng cao, trong khi đó giá các mặt hàng nông sản như: cà phê, tiêu, cao su, xuống rất thấp, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Đối với cây tiêu, do các hộ nông dân chạy theo thị trường, những năm trước 2017 giá tiêu ở mức cao và tương đối ổn định, bà con nông dân đã phát triển ồ ạt, tăng diện tích, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng; sử dụng giống, cây trụ không đảm bảo, trồng trên chân đất không phù hợp, không áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, lạm dụng phân hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng với mong muốn nhanh thu hoạch để thu hồi vốn, từ đó giảm sức đề kháng của cây; trong ba năm trở lại đây giá tiêu xuống rất thấp, người sản xuất hạn chế đầu tư, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thậm chí có hộ bỏ vườn tiêu đi làm việc khác,... Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh mưa lớn kéo dài và tập trung, gây ngập úng cục bộ, là điều kiện thuận lợi để các loại nấm, tuyến trùng gây bệnh trên cây tiêu phát triển, từ đó dẫn đến tình trạng tiêu chết hàng loạt trong các năm 2018, 2019.

- Trước tình hình tiêu chết trên địa bàn tỉnh năm 2018, 2019 diễn biến phức tạp (khoảng 6.651,6ha, trong đó thiệt hại từ 30-70% là: 1.901,7ha; trên 70% là: 4.749,9ha, chiếm 19,2% diện tích toàn tỉnh), ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá, xác định nguyên nhân tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ thiệt hại cho người dân theo quy định. Ngày 29/3/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện để tham mưu UBND tỉnh quyết định. Về hiện tượng tiêu chết tại tỉnh Đắk Nông do rất nhiều nguyên nhân, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế cho thấy không đủ cơ sở để tham mưu UBND tỉnh công bố dịch hại trên cây hồ tiêu năm 2018; do đó không đủ điều kiện áp dụng hỗ trợ theo quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về Cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị

	<p>thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p> <p>- Để kịp thời hỗ trợ thiệt hại cho người trồng tiêu nói chung và đặc biệt những hộ vay vốn từ các tổ chức tín dụng, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người dân sản xuất hồ tiêu. Trong đó, tập trung vào các giải pháp: Cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay mới,... kết quả, đến cuối tháng 01/2021 đã tháo gỡ khó khăn cho 1.225 khách hàng với số tiền 345 tỷ đồng.</p>
19	<p><i>Cử tri Đỗ Khắc Đào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Nang, huyện Krông Nô:</i> Đề nghị UBND tỉnh quan tâm kêu gọi đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến các loại trái cây tại khu vực cụm phía nam huyện Krông Nô (gồm 3 xã: Đức Xuyên, Đắk Nang, Quảng Phú) để sản phẩm nông nghiệp của người dân có đầu ra ổn định, giá cả phù hợp, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất để phát triển kinh tế.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Xác định vai trò của ngành nông nghiệp, nông thôn, vai trò của doanh nghiệp trong liên kết, kết nối với nông dân, vai trò của ngành công nghiệp chế biến với nông sản và thị trường, để góp phần ổn định đầu ra và gia tăng giá trị nông sản, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn; Chính phủ và tỉnh Đắk Nông đã ban hành các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư, cụ thể:</p> <p>+ Về Chính sách của tỉnh Đắk Nông gồm có:</p> <p>- Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông;</p> <p>- Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông;</p> <p>+ Về kết quả thu hút đầu tư:</p> <p>Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và đưa các nhà máy sơ chế, chế biến nông sản vào hoạt động, như: Các cơ sở chế biến cà phê (các huyện và thành phố Gia Nghĩa); cơ sở sơ chế Hồ tiêu (tập trung ở huyện Đắk Song); cơ sở chế biến hạt Điều (tập trung ở huyện Cư Jút và Đắk R'Lấp); cơ sở sơ chế mủ Cao su (huyện Cư Jút, Đắk Mil, Tuy Đức); chế biến tinh bột sắn (huyện Đắk Song) và các cơ sở sơ chế, chế biến rau, củ quả khác (tập trung các huyện và thành phố Gia Nghĩa).</p> <p>Thời gian qua, một số dự án thuộc lĩnh vực chế biến, được cấp Giấy</p>

	<p>chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, như: Dự án đầu tư nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH Thuận Tiến; Dự án đầu tư nhà máy chế biến trái cây đông lạnh của Công ty TNHH An Vạn Phúc LD; Dự án đầu tư nhà máy chế biến nông sản của Công ty cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam; Dự án đầu tư nhà máy chế biến nông sản thực phẩm của Công ty cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Thái An. Tuy nhiên, tại khu vực đề xuất của cử tri, chưa có nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực chế biến các loại trái cây.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng các Sở, ngành tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư nhà máy chế biến các loại trái cây vào địa bàn tỉnh trong đó có huyện Krông Nô, để góp phần phát triển ngành nông nghiệp, ổn định và cải thiện đời sống của người dân địa phương.</p>
20	<p><i>Cử tri Trần Văn Dũng, buôn Krué, xã Đăk Nang, huyện Krông Nô kiến nghị:</i> Trong quá trình triển khai rà soát diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do đợt hạn hán của mùa khô 2019-2020 không có quy định loại đất nào không nằm trong diện được thống kê rà soát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì yêu cầu thống kê lại và loại ra số diện tích cây trồng nằm trong đất quy hoạch 3 loại rừng, việc này gây khó khăn cho xã và có nhiều phản ứng không đồng tình của người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Trong vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 địa bàn huyện Krông Nô hạn hán xảy ra trên diện rộng với 15.630,3ha cây trồng các loại, để kịp thời hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn. Ngày 09/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hỗ trợ thiệt hại và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, UBND huyện Krông Nô được bố trí 17.980 triệu đồng để thực hiện việc hỗ trợ cho người dân.</p> <p>Tuy nhiên, để được hỗ trợ các hộ dân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh; Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; theo đó, các hộ sản xuất đủ điều kiện không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của địa phương, kể cả trồng trọt và chăn nuôi thì được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai</p>

	theo quy định. Vì vậy, việc sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng không đúng theo các quy định trên thì không được xem xét hỗ trợ.
<b>V.</b>	<b>Lĩnh vực chế độ - chính sách</b>
21	<p><i>Cử tri Vũ Thị Kim Soa, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hà, huyện Đắk Song kiến nghị:</i> Bản thân bà đã nghỉ theo Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 05/7/2020. Bản thân bà đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi về huyện và đã được gửi về Sở Tài chính theo Công văn số 843/UBND-TCKH ngày 21/8/2020, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định cho bà hưởng chế độ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính xem xét, trả lời cho bà Soa được biết.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ; Hướng dẫn số 27-HD/BCTTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử. Bà Vũ Thị Kim Soa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt đối tượng cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó thời điểm nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu của bà kể từ ngày 05/7/2020.</p> <p>Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ: “Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện chế độ chính sách...”</p> <p>Đồng thời, tại điểm 2.2 khoản 2 Hướng dẫn số 27-HD/BCTTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử: “...cán bộ thôi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng nếu có đến khi nghỉ hưu; không thực hiện nâng bậc, nâng ngạch lương trong thời gian chờ nghỉ hưu và tiếp tục thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.”</p> <p>Như vậy, trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, bà</p>

	<p>Vũ Thị Kim Soa thuộc thâm quyền quản lý của UBND xã Thuận Hà, huyện Đăk Song và được cơ quan này chi trả tiền lương hàng tháng kể từ thời điểm nghỉ công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.</p> <p>Hiện tại, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Song, bà Vũ Thị Kim Soa vẫn đã được Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ từ tháng 8/2020 đến tháng 02/2021. Đối với các tháng tiếp theo, UBND xã Thuận Hà sẽ tiếp tục chi trả chế độ, chính sách theo Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ cho bà Vũ Thị Kim Soa đến khi bà đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.</p> <p>Trường hợp của bà Vũ Thị Kim Soa, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hà, huyện Đăk Song thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. Do đó, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà thực hiện chi trả chế độ của bà Vũ Thị Kim Soa theo quy định, đồng thời lập dự toán gửi phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Song để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính xem xét, bổ sung kịp thời.</p>
<p>22</p>	<p><i>Cử tri Đỗ Khắc Đào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Nang, huyện Krông Nô kiến nghị:</i> Việc thực hiện đề án chuyển Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh của Công an xã sẽ làm dôi dư số cán bộ đang đảm nhiệm vai trò Công an xã, số cán bộ này nếu không bố trí được vào vị trí khác của xã sẽ phải nghỉ việc. Nhưng theo quy định thì thời gian công tác phải đủ từ 15 năm trở lên mới được hưởng chế độ hỗ trợ nghỉ việc đối với ngành công an, như vậy là thiệt thòi cho những người phải nghỉ việc mà thời gian công tác chưa đủ 15 năm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ Công an xã phải nghỉ việc.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Đăk Nông về tăng cường, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy ở 60/60 xã, đạt tỷ lệ 100% góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn xã. Lực lượng công an xã chính quy đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm an</p>

ninh, trật tự, việc triển khai thực hiện các mặt công tác tại địa bàn cơ sở được nâng lên và đạt nhiều kết quả quan trọng, tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Quá trình thực hiện Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các Sở, ban ngành liên quan có phương án bố trí công tác phù hợp và thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành đối với các Công an xã bán chuyên trách dôi dư.

Căn cứ Khoản 2 và 3, Điều 19, Pháp Lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ chính sách đối với Công an xã (Công an xã bán chuyên trách), Trưởng Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, nếu nghỉ việc chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần; Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần; tại khoản 4, Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh Công an xã, Trưởng Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, nếu nghỉ việc chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng...

Như vậy, đối với trường hợp Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên bán chuyên trách có thời gian công tác chưa đủ 15 năm như cử tri Đỗ Khắc Đào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắc Nang, huyện Krông Nô kiến nghị nêu trên không đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện Krông Nô thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô. Vì vậy, Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị ông Đỗ Khắc Đào liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô để được giải quyết và trả lời theo quy định.

23

*Cử tri Nguyễn Bá Nhân, thôn 4, xã Đắc D'Nrot, huyện Đắc Mil phản ánh:* Việc thu tiền tiết kiệm quy định buộc phải thực hiện nộp hàng tháng là 70.000 đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cho cử tri được biết đối với một xã

hàng tháng huy động tiết kiệm được khoảng 600 triệu đồng thì khoản tiền chênh lệch này ai được hưởng? hay Ngân hàng chuyển đi đâu? sử dụng vào mục đích gì? Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trả lời cho cử tri được biết.

**Trả lời:**

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; theo Quy chế hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội thì:

Khi vay vốn hộ vay phải tham gia vào Tổ gọi chung là Tổ tiết kiệm và vay vốn theo theo cụm dân cư, và bầu Tổ trưởng, Tổ phó được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt và Ngân hàng ký hợp đồng ủy nhiệm một số công việc. Các hộ vay (gọi là tổ viên) tham gia trong tổ đều có trách nhiệm thực hiện trả nợ gốc và lãi đầy đủ cho Ngân hàng chính sách xã hội khi đến hạn, đồng thời động viên giúp đỡ nhau trong kinh doanh sản xuất, ngoài ra các thành viên trong tổ tham gia theo quy ước hoạt động của Tổ là gửi tiết kiệm hàng tháng tùy theo khả năng của từng tổ viên, mỗi tổ viên được Ngân hàng mở riêng tài khoản để thuận tiện theo dõi gốc và lãi, tiền gửi tiết kiệm hàng tháng của tổ viên bình quân 30.000 - 70.000 đồng/tổ viên, với số tiền trên gửi tại Ngân hàng là khoản tiền dành dụm của tổ viên hàng tháng, khi gia đình khó khăn thì rút ra để lo việc, hoặc khi nợ gốc và lãi đến hạn thì chuyển sang trả nợ, với mục đích giúp cho người dân có tinh thần tiết kiệm, để tránh tình trạng vay tín dụng đen bên ngoài, nguồn vốn huy động được Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho người dân vay lại để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người dân. Với lãi suất tiền gửi được áp dụng theo lãi suất không kỳ hạn theo từng thời kỳ do Ngân hàng nhà nước công bố. Hàng tháng số tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tại xã Đắc D'Nrot chỉ gần 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) chứ không phải 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) như cử tri nêu.

**VI.**

**Lĩnh vực an ninh trật tự, môi trường**

24

*Các cử tri: Nguyễn Hải Dương, thôn Tân Bình; Phạm Văn Quý, thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song phản ánh.* Trên đoạn đường từ xã Đắc Hòa đi đến trường Ngô Gia Tự và Ngã ba Thọ Hoàng, khói của các lò sấy gây ô nhiễm môi trường, hạn chế tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý kịp thời tình trạng gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông của các lò sấy gây ra.



**Trả lời:**

Để quản lý, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sấy cà phê trên địa bàn huyện, ngay từ đầu vụ thu hoạch, UBND huyện Đắk Song đã ban hành Công văn số 5390/UBND-TNMT ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc kiểm tra các cơ sở lò sấy cà phê trên địa bàn, đề nghị UBND các xã, thị trấn Đức An tiến hành thống kê số lượng, lập danh sách lò sấy cà phê trên địa bàn; kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Do điều kiện thời tiết trong vụ thu hoạch cà phê năm 2020 không thuận lợi, người dân chủ yếu dùng biện pháp sấy để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Qua kiểm tra theo kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhận thấy: Một số lò sấy đã gây khói bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh gần khu dân cư, một số lò sấy gần các tuyến đường giao thông gây hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông. UBND huyện Đắk Song đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn các chủ lò sấy cà phê về các biện pháp giảm thiểu khói bụi gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Đắk Song ban hành quyết định xử phạt 01 cơ sở sấy cà phê không thực hiện biện pháp khắc phục để giảm thiểu khói bụi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri về hoạt động của các lò sấy cà phê trên tuyến Tỉnh lộ 628 thuộc địa bàn xã Đắk Hòa và xã Đắk Môt. Hiện nay, trên địa bàn xã Đắk Môt có 07 lò sấy, xã Đắk Hòa có 10 lò sấy hoạt động dọc tuyến đường Tỉnh lộ 682. Ngày 17/12/2020, UBND xã Đắk Môt đã kiểm tra tình trạng hoạt động của lò sấy của bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tại bon A3, xã Đắk Môt. UBND xã đã lập biên bản, đề nghị bà Nguyễn Thị Thanh Vân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp hạn chế việc phát sinh khói bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Hiện nay, đã cuối mùa vụ cà phê, để đảm bảo công tác môi trường trong mùa vụ tiếp theo, UBND huyện Đắk Song tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các lò sấy cà phê, yêu cầu các chủ lò sấy đầu tư, nâng cấp lò sấy, cải tiến hệ thống thu gom, xử lý khói bụi, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất khói bụi phát tán ra môi trường trước khi bước vào mùa vụ năm 2021.

25

*Cử tri Lê Thị Ân, thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:*  
Các hộ dân thôn 11, xã Nhân Cơ sống xung quanh khu vực Nhà máy điện

phân Nhôm đã có đơn kiến nghị về mùi hôi và khói bụi ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, qua đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã thuê đơn vị về quan trắc ảnh hưởng môi trường, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả để trả lời cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trả lời cụ thể về mức độ ảnh hưởng môi trường của Nhà máy, tránh những bức xúc, tạo điểm nóng trong nhân dân.

*Cử tri Vũ Thị Đào, thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:*

- Việc Công ty Alumin Nhân Cơ đã sử dụng hóa chất phục vụ cho sản xuất. Đề nghị cấp thẩm quyền trả lời cho nhân dân được rõ việc sử dụng hóa chất nói trên có ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân hay không? Nếu ảnh hưởng, thì khoảng cách bao nhiêu là an toàn cho người dân?

- Gia đình ở gần Nhà máy sản xuất Alumin cách khoảng 200m, khi mở cửa ra thì nghe mùi tanh, mùi hôi thối do nhà máy thải ra; hàng ngày thì tiếng ồn, khói bụi của Nhà máy thải ra đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của gia đình và những hộ lân cận, người dân đã làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng chỉ nhận được văn bản trả lời chung chung từ Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Nhà máy để sớm có biện pháp khắc phục những ảnh hưởng về môi trường nêu trên.

**Trả lời:**

Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2538/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2009. Đến nay, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã từng bước đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận tại Giấy phép số 3212/GP-BTNMT ngày 11/12/2015; Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 152/GXN-BTNMT ngày 05/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình hoạt động, nhà máy sử dụng các loại hóa chất chính đó là: Xút (NaOH), Kali Hydroxite (KOH), Axit sunfuric (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), Axit clohydric (HCl), Amoniac (NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O). Đây là các hóa chất mà hiện nay đang sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp trên cả nước.

Thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 09/9/2020, trong đó có Công ty Nhôm Đắk Nông; Sở Công thương đã thẩm định và xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó

	<p>sự cố hóa chất đối với Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại Văn bản số 450/SCT-GXN ngày 13/4/2017 của Sở Công thương.</p> <p>- Đối với việc sử dụng hóa chất có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và khoảng cách có an toàn cho người dân không. Đây là một nhiệm vụ lớn, phải có đề tài khoa học nghiên cứu và đánh giá của Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực hóa chất. Ngoài ra, căn cứ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, thời gian qua Tổ giám sát môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu môi trường không khí và kết quả một số chất trong môi trường không khí nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn hiện hành.</p> <p>- Đối với chỉ tiêu Xút (NaOH), hiện nay chưa có quy chuẩn của Việt Nam quy định. Thời gian qua, theo phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời Viện Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ đến môi trường không khí khu vực xung quanh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với kết quả cũng như khoảng cách an toàn đối với dân cư xung quanh, đặc biệt là chỉ tiêu Xút (NaOH) chưa có trong quy chuẩn.</p> <p>Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 12/TCMT-MTMTTL-m ngày 22/3/2021 về việc góp ý đối với kết quả quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ đến môi trường không khí khu vực xung quanh. Trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét bổ sung chỉ tiêu Xút (NaOH) vào trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí để đánh giá, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo kết quả đến người dân sau khi Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chính thức.</p>
VII.	<b>Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Y tế</b>
26	<p><i>Cử tri Nguyễn Hồng Hon, thôn Đắc Sơn, xã Đắc Hòa, huyện Đắc Song:</i> Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm nghiên cứu, khảo sát để mở thêm phân hiệu Trường Trung học phổ thông trên địa bàn xã, tạo điều kiện cho con em 02 xã Đắc Mol, Đắc Hòa và xã Nam Bình đi học được gần hơn.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, theo đó: <i>Trường trung học</i></p>

	<p><i>phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 45 lớp.</i> Như vậy, không có quy định bố trí các điểm trường đối với quy mô Trường trung học phổ thông.</p> <p>- Khảo sát thực trạng học sinh đang học tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đắk Song, hiện có:</p> <p>+ Trường Trung học phổ thông Đắk Song: Có 02 học sinh xã Đắk Mol, có 09 học sinh xã Đắk Hòa và có 329 học sinh xã Nam Bình;</p> <p>+ Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh: Có 02 học sinh xã Đắk Mol và có 18 học sinh xã Nam Bình;</p> <p>+ Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng: Không có học sinh của 03 xã nêu trên.</p> <p>Như vậy số học sinh của 02 xã Đắk Mol và Đắk Hòa theo học Trung học phổ thông là quá ít.</p> <p>Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình về quy mô học sinh, đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối theo Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo không đề nghị mở thêm phân hiệu trường Trung học phổ thông như kiến nghị của cử tri.</p>
27	<p><i>Cử tri Y Nen, thôn 1, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Khi nhân dân bị ốm, đến Bệnh viện để được thăm khám và điều trị, hầu hết các toa thuốc mà Bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân trong Bệnh viện không có, buộc người dân phải ra ngoài mua với giá rất cao; điều này, đã gây bức xúc trong nhân dân, trong lúc Đảng, Nhà nước đang tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xem xét lại việc cấp phát thuốc Bảo hiểm y tế tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh để bảo vệ quyền lợi của người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>1. Cử tri Y Nen chưa khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp nên không có dữ liệu, hồ sơ về quá trình khám, điều trị và không xác định được cử tri phản ánh thiếu thuốc là thuốc gì.</p> <p>2. Vấn đề thiếu một số thuốc tại Trung tâm trong tháng 10, tháng 11/2020 đã được giải quyết, Sở Y tế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 989/QĐ-SYT ngày 19/11/2020 về mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020 và 2021, đơn vị đã ký kết hợp đồng với</p>

	<p>nhà thầu và đã mua thuốc từ khi quyết định được phê duyệt. Việc thiếu thuốc theo phản ánh của cử tri là không rõ ràng.</p>
28	<p><i>Cử tri Nguyễn Bá Nhân, thôn 4, xã Đắc D'Nrot, huyện Đắc Mil phản ánh:</i> Sách giáo khoa của ngành giáo dục thay đổi liên tục, mới nhất do Nhà xuất bản Cánh Diều xuất bản theo chương trình giảng dạy mới, giá quá cao, một số nội dung không phù hợp với học sinh tiểu học, liệu có lợi ích nhóm trong vấn đề thay đổi liên tục? gây khó khăn cho phụ huynh việc kèm cặp các con em trong học tập. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, kiến nghị ngành giáo dục về việc thay đổi trên có cần thiết hay không? Đã phù hợp với thực tế chưa? Tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ có được môi trường học lành mạnh, không áp lực cho phụ huynh, phù hợp với xu thế thị trường và Phát triển chung của đất nước.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p><i>Thứ nhất,</i> về sự cần thiết có sự thay đổi và đã phù hợp với thực tế chưa? để kịp thời cập nhật những kiến thức mới của xã hội đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, xây dựng thể hệ công dân toàn cầu... Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.</p> <p>Đổi mới mục tiêu, chương trình là nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Sách giáo khoa là con đường giúp người học đạt được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Như vậy, việc đổi mới là rất cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.</p> <p><i>Thứ hai,</i> Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo đó Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 01 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, trong đó thành viên Hội đồng có sự tham gia của đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh; tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định với 2 tiêu chí là: (1) phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương; (2) phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.</p> <p>Như vậy, 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được các Hội đồng quốc gia của các Bộ, ngành thẩm định về nội dung, về giá thành và được phê duyệt trước khi xuất bản và lựa chọn sử dụng. Việc sử dụng sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông là kết quả của sự thống nhất trong Hội đồng lựa chọn.</p>

	<p><i>Thứ ba, kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: 100% trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học không lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của bộ sách Cánh Diều.</i></p> <p>Như vậy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không có trường tiểu học nào lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của bộ sách Cánh Diều để thực hiện và sử dụng dạy học như phản ánh của cử tri.</p>
29	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Giới, thôn 7, xã Đắk Rla và một số cử tri huyện Đắk Mil phản ánh: Việc tổ chức học thêm, dạy thêm hiện nay có cần thiết hay không? Các khoản tiền học hiện nay nộp nhiều với nhiều khoản thu khác nhau. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và trả lời cho cử tri được biết.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>1. Tại Điều 3 của Quy định dạy thêm, học thêm, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: <i>Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý.</i> Như vậy, xét nguyên tắc dạy thêm, học thêm thì việc tổ chức dạy thêm, học thêm đúng quy định là cần thiết.</p> <p>2. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông và các cấp có thẩm quyền về tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã ban hành Hướng dẫn số 1422/SGDĐT-TCCBTC ngày 01/10/2020 về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020 - 2021. Theo đó, có các khoản thu, các khoản kinh phí theo quy định; các khoản thu thỏa thuận phục vụ trực tiếp học sinh và các khoản đóng góp tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Việc thu, chi phải đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, trước khi thu phải có dự toán thu, chi; từng khoản thu phải được sự thỏa thuận của cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của lãnh đạo nhà trường, tập thể Hội đồng trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, chi. Như vậy, ý kiến phản ánh của các cử tri về các khoản tiền học phí hiện nay nộp nhiều với nhiều khoản thu khác nhau là chưa cụ thể.</p>
VIII.	<b>Lĩnh vực khác</b>
30	<i>Cử tri Phạm Thị Lụa, thôn Đắk K'Rung, xã Quảng Tân, huyện</i>

*Tuy Đức:* Bộ Thông tin và Truyền thông ngừng phát sóng truyền hình tương tự (analog) mặt đất, các kênh truyền hình tương tự mặt đất được chuyển sang phát trên hệ thống truyền hình kỹ thuật số. Người dân muốn theo dõi nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước phải đăng ký thuê bao hàng tháng như vậy là chưa phù hợp, đại bộ phận người dân là người lao động nghèo, ở xa trung tâm, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thời gian đi làm ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ ngành Trung ương tiếp tục phát sóng truyền hình mặt đất để đại đa số người dân được theo dõi nắm bắt thông tin.

#### **Trả lời:**

Mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 là chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình...

Lợi ích của Đề án số hóa truyền hình đối với các hộ dân xem được nhiều kênh chương trình truyền hình số miễn phí hơn (như VTV1, VTC1, Vnews, ANTV, QPVN, QHVN, PTD... và một số kênh truyền hình địa phương lân cận). Hình ảnh rõ nét, có độ phân giải cao, không bị nhiễu. Âm thanh tốt và rõ ràng hơn. Truyền hình kỹ thuật số có khả năng cung cấp nhiều dịch vụ truyền hình khác nhau, trên nhiều loại thiết bị như tivi, máy tính, điện thoại di động... phục vụ việc thu xem của người dân ở mọi lúc, mọi nơi.

Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã được triển khai và kết thúc vào 28/12/2020. Toàn bộ hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ Trung ương đến địa phương trên cả nước đã chuyển từ truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự sang truyền dẫn, phát sóng truyền hình số. Vì vậy, việc phát sóng truyền hình tương tự để phục vụ người dân trên địa bàn xã Quảng Tân là không thể thực hiện được.

*Một số thông tin về Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020*

#### **1. Đối tượng bị ảnh hưởng**

Do chuyển đổi truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nên người đang sử dụng tivi tương tự mặt đất (sử dụng anten trong nhà/ngoài trời cắm trực tiếp vào tivi), không có chức năng thu số chuẩn DVB-T2 hoặc không sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền như: Truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh (DTH), truyền hình Internet (IPTV).

	<p>2. Đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số</p> <p>2.1. Đối tượng hỗ trợ: Các hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số và thuộc vùng hỗ trợ.</p> <p>2.2. Điều kiện nhận hỗ trợ</p> <p>Hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo tiêu chuẩn DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương có đơn đề nghị nhận hỗ trợ được UBND cấp xã, cấp huyện đã được tổng hợp báo cáo.</p> <p>Qua kết quả khảo sát, đo đạc giữa các đơn vị. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-BTTTT ngày 06/08/2019 phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Đắk Nông. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị từ huyện đến xã rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc hỗ trợ.</p> <p>Đến nay, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích là: 212/216.</p> <p>Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh từ quỹ dịch vụ viễn thông công ích; số liệu tính đến thời điểm 28/12/2020 là: 8214/8669.</p>
31	<p><i>Cử tri Phạm Quốc Tuấn, Đồn biên phòng 761, xã Thuận An, huyện Đắk Mil:</i> Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng xã Thuận An, huyện Đắk Mil thành xã kiểu mẫu biên giới về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, vì xã Thuận An có cửa khẩu Đắk Peur, Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thuận An để tạo tiền đề thúc đẩy cho các xã thuộc các địa phương khác phát triển trong tương lai.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tiến trình xây dựng nông thôn mới cấp xã hiện nay được thực hiện 3 mức độ theo thứ tự: xã nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu.</p> <p>Đối với xã Thuận An, huyện Đắk Mil đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018 theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh. Hiện nay, xã Thuận An đang tập trung phấn đấu thực hiện theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được quy</p>



	<p>định tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh. Sau khi xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao thì sẽ rà soát, đánh giá để tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với mô hình kiểu mẫu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Kiến nghị của cử tri Phạm Quốc Tuấn, Đồn Biên phòng 761, xã Thuận An, huyện Đắk Mil là một đề xuất có ý nghĩa để chính quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và các ban, ngành tham khảo, nghiên cứu nhằm định hướng xây dựng xã Thuận An thành xã kiểu mẫu trong tương lai.</p>
32	<p><i>Cử tri Phạm Quốc Tuấn, Đồn biên phòng 761, xã Thuận An, huyện Đắk Mil:</i> Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho Trạm cửa khẩu Đắk Peur, vì hiện nay nhà làm việc của Trạm Hải quan thuộc cửa khẩu Đắk Peur đang là nhà gỗ tạm bợ và đã xuống cấp.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ thì nhiệm vụ chi xây dựng nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng, đề nghị cử tri tham mưu lãnh đạo đơn vị kiến nghị Bộ Quốc phòng để bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất; trường hợp Bộ Quốc phòng không có nguồn để bố trí, đề nghị tham mưu lãnh đạo đơn vị xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép nâng cấp cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; Sở Tài chính sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương để đơn vị triển khai nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trạm cửa khẩu Đắk Peur.</p>
	<p><b>Cộng: 32 nội dung</b></p>